

Số: 16 /BC-UBND

Kiên Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018**

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh bên cạnh những yếu tố thuận lợi cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt là tình hình thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, xâm nhập mặn sâu, mưa giông liên tục kéo dài, lũ lụt ở mức cao; các tác động tiêu cực của quá trình hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế đối với phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và xuất khẩu... nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, kiên định với mục tiêu đề ra, cùng những đổi mới, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 đã đạt kết quả khá toàn diện.

Những kết quả nổi bật trong năm 2018 đạt được như sau:

**I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU**

**1. Công tác cụ thể hóa, chỉ đạo điều hành thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018**

Việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương được triển khai kịp thời bằng nhiều văn bản chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan trực thuộc.

Việc kiểm tra, đánh giá tình hình, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra được tập trung thực hiện. Qua đó, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc; linh hoạt xử lý các tình hình phát sinh cho các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Với sự quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của tập thể Thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh toàn diện trên nhiều lĩnh vực, kết quả năm 2018 đạt được là rất tích cực và cần được tiếp tục phát huy trong thời gian tới, cụ thể:



Trên cơ sở dữ liệu theo dõi của Chính phủ, UBND tỉnh được giao thực hiện 191 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 71 nhiệm vụ theo đúng yêu cầu, 116 nhiệm vụ đang trong thời gian thực hiện, 04 nhiệm vụ chưa hoàn thành theo yêu cầu.

Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh, đã chỉ đạo hoàn thành 21/22 chỉ tiêu (trong đó có 13 chỉ tiêu vượt, 08 chỉ tiêu đạt và 01 chỉ tiêu gần đạt). Kết quả cụ thể trên các mặt:

Kinh tế tăng trưởng ở mức khá cao, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 62.336 tỷ đồng, đạt 100,69% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,51% (xếp thứ 4/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau Trà Vinh, Long An và Bạc Liêu; tăng 01 bậc so với năm 2017); đời sống nhân dân ngày một nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.094 USD, vượt 6,3% kế hoạch.

Đối với khu vực I, thực hiện chủ đề năm 2018, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Đề án cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” theo hướng đi vào chiều sâu hơn, từ việc tổ chức các Đoàn khảo sát thực tế để nắm tình hình ở cơ sở, làm việc với các địa phương đến tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề; chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho sản xuất, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm... qua đó diện tích, năng suất và sản lượng nông nghiệp đều tăng, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm hơn 76,5% tổng diện tích gieo trồng (năm 2017 là 75%). Lĩnh vực thủy sản tiếp tục duy trì mức tăng ổn định với giá trị sản xuất và tổng sản lượng thủy sản vượt kế hoạch đề ra. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục đẩy mạnh và đạt kế hoạch. UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua gần 03 năm thực hiện Chương trình gắn với triển khai Đề án cơ cấu lại nông nghiệp, đời sống của người dân khu vực nông thôn được nâng lên. Việc thay đổi tư duy, phương thức sản xuất từ nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp - kinh tế nông thôn dần được hình thành.

Đối với khu vực II, việc tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, sản xuất kinh doanh được UBND tỉnh tiếp tục duy trì và tăng cường, gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ngoài các cuộc đối thoại theo định kỳ hàng quý, UBND tỉnh cũng đã tăng cường các cuộc làm việc chuyên đề để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 1.650 doanh nghiệp, tăng 13,87% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 34.497 tỷ đồng, tăng 02 lần so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp giữ được đà tăng trưởng, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh tiếp tục tăng khá. Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh ta cần. Kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng cao, vượt mức

kế hoạch đề ra; trong đó một số mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh tăng cả về sản lượng và giá trị. Đầu tư giao thông nông thôn được chú trọng, tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường giao thông nông thôn đến nay đạt cao; chương trình cấp điện cho các xã đảo, điện nông thôn vùng lõm tiếp tục được quan tâm, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đối với khu vực III, đây là khu vực nhiều năm liền giữ được tăng trưởng ổn định ở mức cao, đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng chung. Cụ thể hóa Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/11/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể và bước đầu đang mang lại những kết quả tích cực. Với lượng khách du lịch đang tăng trưởng nhanh, ngành du lịch đang thực sự trở thành kinh tế mũi nhọn. Năm 2018, toàn tỉnh đón trên 7,62 triệu lượt khách, vượt 7,3% kế hoạch, tăng 25,35% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 580 ngàn lượt, vượt 34,9% kế hoạch, tăng 57,5% so với cùng kỳ; tổng doanh thu trên 6.195 tỷ đồng (vượt 5% kế hoạch, tăng 35,2% so với cùng kỳ). Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch tiếp tục được đầu tư phát triển. Tập trung đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng, hình thành các chuỗi giá trị, phát huy vai trò đầu tàu của thành phố Rạch Giá, Phú Quốc, tạo tác động lan tỏa phát triển các vùng khác trong tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm nhiều hơn, chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên; hệ thống trường, lớp học và trang thiết bị giáo dục được tăng cường đầu tư; phương pháp dạy, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục được đổi mới; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả cao. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; chủ động trong kiểm soát dịch bệnh, không để xảy ra dịch. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người có công, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thực hiện khá tốt. Giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục tiến bộ và ngày càng mở rộng, đáp ứng cơ bản nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức theo kế hoạch, thu hút nhiều lượt khách trong và ngoài tỉnh tham gia. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về quốc phòng. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, nhất là trên các địa bàn trọng điểm; qua đó, tội phạm trật tự xã hội được kéo giảm trong năm thứ 3 liên tiếp. Chỉ đạo chấn chỉnh có hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và kinh doanh bất động sản trái pháp luật tại huyện Phú Quốc, qua đó giúp ổn định thị trường đất đai, từng bước đẩy lùi các hành động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày

13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển đảo.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả khá tích cực; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ, tai nạn giao thông giảm số vụ so với năm 2017. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu; duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, truyền thống láng giềng với các tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia và tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế với tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản; Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga; Ấn Độ...

Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, các ngành tiến bộ hơn. Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước như: Tăng cường việc gửi, nhận văn bản điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm giấy tờ trong cơ quan hành chính nhà nước, áp dụng chứng thư số cho các văn bản điện tử; triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ quản lý công việc mới cho 621 đơn vị<sup>1</sup>; triển khai phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng cho 26 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và 15 UBND huyện, thành phố (năm 2018, có 563 nhiệm vụ được giao: 265 nhiệm vụ đã hoàn thành, 298 nhiệm vụ đang thực hiện, trong đó 70 nhiệm vụ đã trễ hạn). Thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Tổ công tác 789) (đã tiến hành kiểm tra 02 Sở và 02 UBND huyện).

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được một số kết quả bước đầu: Đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của 13/25 cơ quan hành chính cấp tỉnh (giảm 25/170 phòng), tinh giảm 49/1.000 đơn vị sự nghiệp công lập, 24/189 phòng chuyên môn cấp huyện. Tổ chức sắp xếp 08 Ban Quản lý thuộc các Sở thành 03 Ban Quản lý chuyên ngành thuộc UBND tỉnh. Sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành Trường Cao đẳng Kiên Giang. Thành lập Bệnh viện Lao - Phổi và Bệnh viện Tâm thần, trực thuộc Sở Y tế. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

## **2. Việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh**

Thực hiện Quy chế làm việc, UBND tỉnh đã xây dựng chương trình làm việc cụ thể định kỳ 02 lần/tháng. Tổ chức chỉ đạo, điều hành bảo đảm nguyên tắc

<sup>1</sup> Gồm: 27 sở, ban, ngành tỉnh, 15 UBND huyện, thành phố, 145 UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan khác.

làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng Thành viên UBND tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bộ máy hành chính thống nhất, tập trung; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quy chế làm việc. Mọi hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh đều chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy, theo đúng quy định của pháp luật. Các Thành viên UBND tỉnh luôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu phụ trách ngành, lĩnh vực.

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quy định trách nhiệm, nội dung phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trong việc tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa các Sở, ngành đã có sự chặt chẽ, thống nhất, tiến bộ hơn khi tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề phát sinh.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh luôn chú trọng đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành; cải tiến phương thức họp, tăng cường họp trực tuyến để tiết kiệm thời gian và kinh phí (đã tổ chức 80 hội nghị và cuộc họp trực tuyến xử lý công việc trong tỉnh với hơn 32.200 đại biểu tham dự, tăng 05 cuộc và 3.500 đại biểu so với năm 2017). Các văn bản khi tiếp nhận được xử lý đảm bảo đúng quy trình, thẩm quyền và thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện. Năm 2018, UBND tỉnh đã tiếp nhận 26.223 văn bản (tăng 3.241 văn bản so với năm 2017), trong đó Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét, xử lý 5.701 tờ trình, kiến nghị (tăng 606 tờ trình), đã ban hành 15.989 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực (giảm 297 văn bản).

Công tác chỉ đạo địa phương được xác định là một trong những phương thức chỉ đạo, điều hành quan trọng. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức 16 chuyến làm việc với UBND cấp huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhiều chuyến công tác giải quyết nhiều vụ việc trên các lĩnh vực; tham dự và chủ trì 657 cuộc họp (giảm 97 cuộc họp) để trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo xử lý; qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập... thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực. Duy trì định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban giữa Chủ tịch UBND tỉnh với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền chung của UBND tỉnh, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

### **3. Công tác phối hợp của UBND tỉnh với HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan tư pháp**

UBND tỉnh thực hiện đầy đủ các quy định về phối hợp công tác của UBND tỉnh và HĐND tỉnh; phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung, thực hiện

chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh; các báo cáo, tờ trình đều được hoàn thành đầy đủ theo chương trình và gửi đến HĐND tỉnh đảm bảo đúng thời gian theo luật định; kiến nghị của cử tri được trả lời đầy đủ; thực hiện nghiêm quy định về giám sát của HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh và các Thành viên UBND tỉnh đã tham gia trả lời chất vấn, giải trình đầy đủ các nội dung đại biểu HĐND tỉnh đặt ra. Nội dung trả lời, giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh và Thành viên UBND tỉnh đã thể hiện sự nghiêm túc, thẳng thắn, rõ ràng và trên cơ sở tiếp thu đã có những phương án, giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; nhất là trong việc họp để lấy ý kiến ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (trong năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành 24 văn bản quy phạm pháp luật). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và quy chế phối hợp công tác với Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

## II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Năm 2018, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đã được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt, một số lĩnh vực vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém:

Công tác xây dựng cơ bản mặc dù đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã tổ chức làm việc, cho ý kiến xử lý đối với các Sở, ngành và đơn vị giải ngân thấp, nhưng do yếu kém của một số chủ đầu tư nên tỷ lệ giải ngân đến cuối năm đạt thấp.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp vượt kế hoạch nhưng giá trị sản xuất chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do năng lực cạnh tranh của phần lớn doanh nghiệp trong tỉnh còn yếu nhất là lĩnh vực xay xát gạo và chế biến thủy sản, trong từng thời điểm còn xảy ra tình trạng thiếu nguyên liệu cho chế biến thủy sản và clinker trong sản xuất xi măng.

Công tác đầu tư và sửa chữa trường, lớp ở một số địa phương còn chậm, mạng lưới trường lớp học còn phân tán, tình trạng thừa thiếu giáo viên chưa khắc phục được. Việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số địa phương chưa thực hiện tốt. Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở chậm, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở chưa cao.

Chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tuy được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt ở tuyến cơ sở (huyện và xã), vẫn còn tình trạng quá tải cục bộ ở một số khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số bệnh viện tuyến huyện. Tỷ lệ xuất toán bảo hiểm y tế còn cao.



Công tác đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm còn nhiều yếu kém làm chậm tiến độ cung ứng thuốc, vật tư y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình biến động giá đất trên địa bàn huyện Phú Quốc diễn biến phức tạp tuy nhiên việc xử lý của chính quyền địa phương không đạt hiệu quả, từng lúc xử lý còn thiếu cương quyết. Tình hình vi phạm trong hoạt động xây dựng, đất đai (xây dựng không phép, sai phép, phân lô tách thửa trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch cây xanh) diễn biến phức tạp. Hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng, đất đai, chặt phá và lấn chiếm đất rừng trên địa bàn huyện Phú Quốc chưa đạt hiệu quả cao. Công tác phối hợp giữa nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước chưa đồng bộ dẫn đến một số dự án trên địa bàn huyện Phú Quốc bị lấn chiếm, tái chiếm xây dựng công trình trên đất, gây khó khăn cho công tác triển khai dự án. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn chậm và sai sót. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm.

Công tác quản lý đô thị tại một số địa phương chưa thực hiện chặt chẽ, vẫn còn tình trạng xây dựng trái phép diễn ra, còn xảy ra tình trạng xây cất nhà nuôi chim yến trái quy định, tình trạng xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới, thủy giới còn nhiều.

Việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp vẫn còn nhiều hạn chế, trách nhiệm chưa cao của các sở ngành, địa phương; tình trạng tàu cá Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép vẫn còn xảy ra. Mặc dù, số tàu thuyền và số ngư dân vi phạm bị bắt giữ giảm so với năm 2017 nhưng vẫn còn nhiều (năm 2018 có 285 ngư dân/26 tàu thuyền bị nước ngoài bắt giữ, giảm 134 ngư dân/21 tàu thuyền so với năm 2017).

Việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế đã ký kết đạt hiệu quả chưa cao. Đặc biệt là trong công tác xúc tiến thương mại và đầu tư, công tác thông tin tuyên truyền, đối ngoại, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương với nước ngoài nên công tác vận động kêu gọi hợp tác đầu tư còn khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu qua biên giới đã được tăng cường chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp nhất là mặt hàng đường cát và thuốc lá điếu. Tình hình qua lại biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới của người dân hai bên vẫn còn xảy ra. Mặc dù hai bên đã trao đổi phối hợp ngăn chặn, giáo dục ngư dân của mình nhưng tình hình ngư dân vi phạm vùng biển của nhau vẫn thường xuyên xảy ra.

Việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và UBND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chất lượng đạt chưa cao. Trách nhiệm một số Ủy viên UBND tỉnh chưa

cao, còn thiếu chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong việc thực hiện nhiệm vụ, vắng các cuộc họp thường kỳ và họp Thành viên UBND tỉnh; không chủ động đóng góp ý kiến vào nội dung cuộc họp, chất lượng tham mưu ngành, lĩnh vực chưa sâu, có trường hợp chưa phù hợp.

Việc xử lý ô nhiễm môi trường tuy được chỉ đạo quyết liệt nhưng từng lúc chưa được quan tâm đúng mức nhất là vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt ở khu dân cư nông thôn, khu, điểm du lịch. Hệ quả của một số dự án khai thác khoáng sản đang gây ra những lo lắng, bức xúc cho người dân về ô nhiễm môi trường, nguy cơ sạt lở gây mất an toàn ở một số nơi

Những hạn chế, yếu kém nêu trên bên cạnh nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh có mặt chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chấn chỉnh chưa thường xuyên. Lãnh đạo một số Sở, ngành, địa phương từng lúc thiếu quyết liệt trong xử lý các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền hoặc chưa báo cáo kịp thời lên cấp trên để xử lý. Tinh thần, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ chưa cao dẫn đến hiệu quả công việc chưa đạt yêu cầu.

## **PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2019**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên các lĩnh vực.

Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ đề năm 2019-2020 của Tỉnh ủy về “Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp”. Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, gắn với đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm còn thấp, phấn đấu đạt mức cao hơn các chỉ tiêu đã vượt và đạt khá theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh qua sơ kết giữa nhiệm kỳ, trong đó chú trọng chất lượng tăng trưởng và giá trị tuyệt đối đạt được, nâng cao thu nhập của người dân, hướng đến phát triển bền vững.



2. Tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện 03 khâu đột phá chiến lược và đề án cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển sản nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất theo hướng tự động hóa.

3. Tăng cường tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; đồng thời cũng kiên quyết trong việc thu hồi các dự án chậm triển khai.

4. Thực hiện tốt các chính sách tài chính - ngân sách, tăng cường nguồn thu, đảm bảo nguồn lực chi đầu tư phát triển. Khắc phục cơ bản những hạn chế, yếu kém trong đầu tư công năm 2018, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019, nhất là đối với các công trình trọng điểm phục vụ dân sinh, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

5. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; khắc phục dần những tồn tại, hạn chế về thiếu giáo viên (mầm non), trường lớp học; quá tải bệnh viện và chất lượng hoạt động của trạm y tế xã, xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm đông dân cư và khu du lịch trọng điểm... tập trung chỉ đạo hoàn thành cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

6. Giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm; kéo giảm các loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng. Tiếp tục chấn chỉnh và nâng lên hiệu quả công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường tuần tra, bảo vệ ngư trường, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trên biển. Triển khai thực hiện nghiêm Luật Thủy sản 2017, ngăn chặn, giảm thiểu và đi đến chấm dứt hoàn toàn tàu cá khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài, không khai báo và không theo quy định.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, các vụ việc kéo dài; chỉ đạo tạo chuyển biến trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn Phú Quốc và việc thực hiện các kết luận giải quyết khiếu nại.

8. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất. Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng,

quyền hạn được giao. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của hệ thống các cơ quan nhà nước. Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo theo lộ trình đề án của tỉnh theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

**9. Đổi mới, sáng tạo, cải tiến về nội dung và cách thức thông tin truyền thông.** Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và cơ quan báo chí trong việc đóng góp về ban hành các cơ chế, chính sách và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhằm tạo được sự đồng thuận cao khi tổ chức thực hiện.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. *M*

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ (A&B);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT, btkien. (01b)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thanh Bình**

ALLEN